



## หยุดทำลายแม่น้ำโขง หยุดเขื่อนไซยะบุรี

เขื่อนไซยะบุรีเป็นเขื่อนที่กั้นแม่น้ำโขงสายหลักที่แขวงไซยะบุรีในสปป.ลาว เนื่องจาก อ.เชียงคาน จ.เลย ขึ้นไปเพียงประมาณ 200 กิโลเมตร โดยบริษัท ช.การช่าง ได้ลงนามทำการศึกษาโครงการและเริ่มดำเนินงานก่อสร้างเบื้องต้นไปแล้วแม้จะยังไม่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลทั้ง 4 ประเทศ ตามข้อตกลงของ คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง

การสร้างเขื่อนไซยะบุรี จะเป็นการทำลายแม่น้ำโขงครั้งใหญ่ ที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่น่องลุ่มน้ำโขง ทั้งลาว กัมพูชา เวียดนาม และประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี รวมระยะทางมากกว่า 900 กม. ผลกระทบสำคัญที่จะเกิดขึ้นคือ การปิดกั้นเส้นทางอพยพของปลา โดยเฉพาะปลาบึกปลาที่ไม่มีเกล็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลก การทำลายระบบนิเวศทั้งระบบของแม่น้ำโขง การสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมริมฝั่งโขง และผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เช่น งานบุญบั้งไฟพญานาค ที่สำคัญมันจะนำมาซึ่งความขัดแย้งของพื้นที่น่องลุ่มน้ำโขงทั้ง 4 ประเทศที่มีแม่น้ำโขงเป็นสายเลือดใหญ่ และเมื่อเขื่อนแรกในตอนล่างนี้สร้างเสร็จอีก 11 เขื่อนก็จะถูกสร้างตามมาได้ง่ายขึ้น

ทุกวันนี้ น้ำโขงแห้งกว่าปกติ โดยเฉพาะหลังจากจีนสร้างเขื่อนเสร็จ 4 เขื่อน ได้ทำให้น้ำขึ้นลงผิดธรรมชาติ พันธุ์ปลาลดลง สภาพภูมิอากาศแปรปรวน และภัยพิบัติยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เรื่องแผ่นดินไหวยังไม่มีการบอกได้ว่ากระทบเขื่อนหรือไม่ และที่ผ่านมาแม้แต่เขื่อนปากมูลสร้างมา 20 ปีแล้ว ปัญหายังไม่จบ

คนไทยจะต้องร่วมรับผิดชอบต่อการทำลายชีวิตและธรรมชาติลุ่มน้ำโขงครั้งใหญ่นี้ เพราะคนที่สร้างเขื่อนนี้คือ บริษัท ช.การช่างของไทย คนที่ให้ทุนคือ 4 ธนาคารของไทย และคนที่รับซื้อไฟฟ้า 95 % จากเขื่อนนี้ก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ในฐานะคนไทยริมฝั่งแม่น้ำโขง เครือข่ายภาคประชาชน 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง ขอเรียกร้องให้มีกรยกเลิกเขื่อนในลำน้ำโขงสายหลักทั้งหมด และให้เลื่อนการตัดสินใจกรณีเขื่อนไซยะบุรีในวันที่ 19 เมษายน นี้ออกไป เราขอวิงวอนไปยังรัฐบาลของไทยและประเทศเพื่อนบ้านอีก 3 ประเทศ ให้ร่วมกันปกป้องแม่น้ำโขงให้คงอยู่อย่างเป็นธรรมชาติต่อไป เพื่อดำรงหน้าที่ “แม่” ผู้หล่อเลี้ยงประชาชนชนทั้ง 4 ประเทศอย่างพอเพียงและถ้วนทั่ว อันจะช่วยบำรุงความสงบสุขของปวงพี่น้องร่วมสายน้ำ

**“หยุดทำร้ายแม่น้ำโขง หยุดกั้นเส้นทางปลาบึก หยุดทำลายบั้งไฟพญานาค  
หยุดเขื่อนไซยะบุรี !”**

ด้วยจิตคารวะ

เครือข่ายภาคประชาชน 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง